



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 16 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: โขลกข่าวตำทุกซ์	ไทยรัฐ
2. ก.เกษตรฯ เร่งทำพิธีสารกับรบ.จีน	แนวหน้า
3. คอลัมน์: คนตามข่าว: บุญมี สุระโคตรสมาชิกวุฒิสภา-แปลงใหญ่	มติชน
4. ภาพข่าว: เฉลิมพระเกียรติ	สยามรัฐ
5. ตั้งกฎคุมสหกรณ์ฯ เครดิตยูเนียน	เดลินิวส์
6. หนุนระบบเกษตรพันธสัญญาเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดี	ไทยโพสต์
7. เอกชนพร้อมปรับตัวรับ พรบ.เกษตรพันธสัญญา	กรุงเทพธุรกิจ
8. ธ.ก.ส.ชะลอหนี้เงินต้น 3 ปี เร่งหาจุดอ่อนก่อนหนี้สูญ	ไทยรัฐ
9. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน	แนวหน้า




ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: โลกข่าวต่ำทุกข

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22395 หน้า : 7 (ขวา)



โลกข่าวต่ำทุกข

“บุญใจ” เจ้าเวรโลกข่าว ป่าไม้และการปลูกพืชอื่นๆไปด้วย ประจําวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562..... ■ มาตราการกําจัดการ ใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส จะมีผลบังคับใช้ เป็นกฎหมาย 20 ค.ค. 2562 ระหว่างนี้ กรมวิชาการเกษตร จะต้องอบรม ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีที่ ถูกต้องแก่เกษตรกรให้เสร็จสิ้น ไม่นานนั้นเกษตรกรจะไม่สามารถซื้อสารเคมีเหล่านี้มาใช้ได้ในระยะเวลาแค่ 5 เดือนกว่าๆ จะอบรมเกษตรกร 1.5 ล้านคน ได้ครบได้ทันตามเป้าหรือเปล่า ดูจะไม่ใช่ว่าประเด็นสำคัญสักเท่าไร..... ■ เพราะมีปัญหาความ โกลาหลใหญ่หลวงอย่างอื่นรออยู่ ข้างหน้า นั่นคือ ทำไมตัวเลข เกษตรกรที่จําเป็นต้องใช้สาร เคมีเหล่านี้ถึงมีแค่ 1.5 ล้านคน ตัวเลขนี้คุณ โน้นขึ้นมาได้ยังไง เพราะรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่าประเทศ มีประชากรภาคการเกษตร 25 ล้านคนแน่นอนตัวเลขเกษตรกร

จำนวนนี้จะเอามาหารรวม อบรมทั้งหมดไม่ได้ เพราะ เป็นตัวเลขที่รวมไปถึงเกษตรกร ทุกประเภททั้งประมง ปศุสัตว์

ป่าไม้และการปลูกพืชอื่นๆไปด้วย ■ ต้องตัดทอนตัวเลขให้แคบ เข้ามาเอาเฉพาะเกษตรกรปลูก พืช 6 ชนิด (อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล) ที่อยู่ในข่ายใช้สาร เคมี 3 ชนิดนี้ได้ สถิติ สศก.ระบุ ประเทศไทยมีเกษตรกรทำมาหากิน ปลูกพืช 6 ชนิดนี้รวมกันทั้งสิ้น 3,912,080 ครัวเรือน แต่ถ้าคิด เป็นรายคน ต้องคูณด้วย 3.84 (1 ครัวเรือนมีสมาชิก 3.84 คน) จะได้ตัวเลขออกมา 15 ล้านคน ไม่ใช่แค่ 1.5 ล้านคน..... ■ เกษตรกร จำเป็นต้องใช้สารเคมีมากถึง 15 ล้านคน แต่มาตรการที่ออกมาดัน ให้สิทธิแค่ 10% อบรมแค่ 1.5 ล้านคนที่เหลืออีก 90% หรือ 13.5 ล้านคนจะทำยังไง เมื่อไม่มีสิทธิ ซื้อมาใช้เพราะไม่ได้อบรมความ โกลาหลจะมากขนาดไหน การ ดักลอบค้าสารเคมีเถื่อน ขยายยา หลังร้านที่รัฐควบคุมอะไรไม่เคย ได้แต่มีเจ้าหน้าที่ได้ประโยชน์ จะชุกชุมขนาดไหน.

บุญใจ

ก.เกษตรฯเร่งทำพิธีสารกับรบ.จีน

■ เปิดเส้นทางขนส่งผลไม้เพิ่มแก้ปัญหาโลจิสติกส์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากปัญหาที่ผู้ประกอบการค้าผลไม้ส่งออกทุเรียนในฤดูกาลนี้ผ่านเส้นทางบกเข้าทางลาวและเวียดนามเพื่อเข้าจีนช่วงเดือนเมษายน ปีนี้ ประสบปัญหาจราจรทำให้การขนส่งล่าช้า 3- 4 วัน เนื่องจากต้องรอคิวที่ชายแดนฝั่งเวียดนาม ณ ด่านโหย่วก๊วน ปัญหาที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อเนื้อทำให้ไม่มีรถหัวลากมารับสินค้าที่รอเปลี่ยนหัวลากที่ฝั่งลาวทำให้สินค้าติดค้างที่ลาวอีก 3-4 วัน จึงมอบให้นางสาวปทุมวดี อิมทัวกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประสานผู้นำเข้าและศุลกากรจีนติดตามสถานการณ์และการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจาก 1. จีนจัดระเบียบการค้าชายแดนใหม่ โดยจัดทำระบบ Single Window ซึ่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของรถขนส่งสินค้าและระบบการแจ้งสำแดงสินค้าเข้าด้วยกัน โดยต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบล่วงหน้า (ชิปปิงเป็นผู้กรอกข้อมูล) และใช้ระบบถ่ายรูปตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกันใน

การตรวจปล่อยรถอัตโนมัติ เมื่อรถถึงด่านโหย่วก๊วน เริ่มใช้จริงตั้งแต่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การตรวจปล่อยล่าช้ามาก นอกจากนี้ การกรอกข้อมูลระบบใหม่ทำให้เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่จีนกับผู้กรอกข้อมูลและมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบบตรวจปล่อยระบุไว้ ส่งผลให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจปล่อยรถอัตโนมัติได้

2. ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์ถนนจากเวียดนามและจีนค่อนข้างเล็กแคบ แต่มีสินค้าเข้าและออกมากจะเข้าจตุรคอกนี้ใช้เวลา 2 วันก่อน เข้าด่านจีน และ 3.การจัดพื้นที่เดินรถในด่านโหย่วก๊วน มีเส้นทางเดินรถขาเข้าและออกอยู่บริเวณเดียวกัน ทำให้รถที่ถูกส่งตรวจจากศุลกากรจีนต้องใช้เวลารอคิวเช่นกัน ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้น รัฐบาลท้องถิ่นเมืองผิงเสียง ใช้ระบบ manual แทนรวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นร่วมกับศุลกากรจัดอบรมการใช้ระบบใหม่ให้ชิปปิง เพื่อกรอกข้อมูลให้ถูกต้องป้องกันปัญหาข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน คลี่คลายปัญหาได้ระดับหนึ่ง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า สำหรับการส่งผลไม้ไทยนั้นไม่ได้

ถูกส่งตรวจเข้มงวดถึง 100% ตามที่หลายฝ่ายเข้าใจ ส่วนกรณีการตรวจพบแมลงศัตรูพืชในทุเรียนไทย 1,000 ครั้ง เป็นเหตุการณ์เก่าที่เกิดขึ้นช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จัดระบบควบคุมคุณภาพแมลงศัตรูพืช รวมทั้งเร่งให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรขึ้นทะเบียน GMP และ GAP ซึ่งจีนพอใจ เพราะผลตรวจพบแมลงศัตรูพืชลดลงชัดเจน

“กระทรวงเกษตรฯเสนอกับจีนในการประชุมคณะกรรมการสุขอนามัยพืชไทย-จีน ครั้งล่าสุด เพื่อเปิดเส้นทางผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีนผ่านเส้นทางบกเพิ่มขึ้น 2 เส้นทางคือ เส้นทาง R12 และเส้นทางเข้าด่านตงซิงเป็นการเพิ่มด่านส่งออกฝั่งไทย คือ นครพนมและเพิ่มด่านนำเข้าฝั่งจีนเข้าคือด่านตงซิง ซึ่งได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดทำและหารือรายละเอียดของพิธีสารก่อนลงนามเพื่อรองรับการขยายตัวทางตลาดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในอนาคตอันใกล้” นางสาวดุจเดือน กล่าว

บุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา-แปลงใหญ่

คุณ
ตามข่าว



ผู้ ก่อตั้งแบรนด์ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้

ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.)

เป็น 1 ใน 250 ราย
ที่ประกาศชื่อไป เมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา

เกิด 9 มกราคม 2505
ในครอบครัวชาวนา จบ ป.
7 ออกมาช่วยทางบ้านทำนา
มาต่อเนื่อง ศึกษาเพิ่มเติม
จบการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ในปี 2556

2549 ก่อตั้ง วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนบ้านอุ่มแสง (กลุ่มเกษตรกรทิพย์) ที่หมู่
บ้านอุ่มแสง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โดยนั่งเก้าอี้ประธาน



ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในกลุ่ม ลดต้นทุน
ผลิต ส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มทำการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์

รับซื้อข้าวจากวิสาหกิจชุมชน นำ
ไปผลิตเป็นข้าวอินทรีย์มาตรฐานสากล
จำหน่าย อาทิ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมะลิ
แดง ข้าวมะลินิล ข้าวเหนียวดำ

เป็นกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครบ

วงจรรขนาดใหญ่ ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวอินทรีย์ ตราลุงบุญ
มี และผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้าว ที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานจากหน่วย
งานภาครัฐทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

2557-2558 ศึกษาวิจัย
เรื่องการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าข้าวและพัฒนา
ช่องทางตลาดไปพร้อมๆ กัน

ออกผลิตภัณฑ์ แปรรูป แป้งจากจมูก
ข้าวกล้องงอก จมูกข้าวกล้องงอกพร้อมดื่ม
ไอศกรีมข้าวกล้องงอก สกรับชดผิว สบู่ข้าว
เส้นก๋วยเตี๋ยว สปาเกตตี้ ฯลฯ

ได้รางวัลมานับไม่ถ้วน

รวมถึงรางวัล รวมกันผลิตในลักษณะ
เกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่กว่า 1 พันไร่
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประจำปี
2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันนี้ประธานกลุ่มเกษตรกรทิพย์ มีอีก
เก้าอี้ใหม่รองนั่ง

เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว.



เฉลิมพระเกียรติ...พงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล และ วิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนออกให้บริการโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจังหวัดเคลื่อนที่ ขึ้นที่ รร.วัดสำโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ตั้งกฎคุมสหกรณ์ฯเครดิตยูเนียน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง 13 เรื่องในเกณฑ์กำกับใหม่ สำหรับการดำเนินธุรกรรมการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่มีทุนดำเนินการมากกว่าและต่ำกว่า 5 พันล้านบาท เกือบ 2,000 แห่ง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากทั่วประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงก่อนออกกฎกระทรวง และทยอยบังคับใช้ภายใน 2 ปีนี้ เบื้องต้นมีเกณฑ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ต้องปราศจากภาระผูกพันทุกรายการ ตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯกำหนด อาทิ ตัวสัญญา กำหนดอัตราดำรงสินทรัพย์สหกรณ์ ร้อยละ 3 รายเดือนของเงินฝากทั้งหมด และชุมนุมสหกรณ์ร้อยละ 6 ภายใน 3 ปี ของยอดเงินฝากทุกประเภท

รองอธิบดีฯ ระบุว่า ส่วนเกณฑ์เงินลงทุนในสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ มาตรา 62 (7) ต้องไม่เกินทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ พร้อมออกเกณฑ์ธรรมาภิบาล ให้สหกรณ์ทุกขนาดเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแจ้งผลประโยชน์ ที่ได้รับจากสหกรณ์ ข้อมูลสวัสดิการสมาชิกได้รับการเปิดเผยผลการประชุม เปิดเผยงบดุลแบบย่อเป็นรายเดือน และป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ ให้สหกรณ์ทุกขนาด ทำธุรกรรมใด ไม่ขาย ให้เช่า รับซื้อจากบุคคลที่เกินเงื่อนไขขนาขะเบียนกำหนด พร้อมกับห้ามกรรมการสหกรณ์ มีพฤติกรรมส่วนร่วมกับสมาชิก ในการให้ธุรกรรมปล่อยเงินกู้ ซึ่งจะมีถ้อยคำเขียนไว้ให้รัดกุมอีกครั้ง.

หนุนระบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรรายผลผลิตได้ราคาดี

กายหลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาปี พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากล ตลอดจนสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลผลิตอย่างยั่งยืน

ผลดำเนินการล่าสุดมีผู้ประกอบการธุรกิจที่ลงทะเบียนในระบบจำนวน 218 ราย และในจำนวนดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทางเกษตรเรียบร้อยแล้ว 210 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 157 ราย ด้านปศุสัตว์ 38 ราย ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11 ราย ด้านพืชและด้านปศุสัตว์ 2 ราย ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ 1 ราย ด้านพืช ปศุสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ราย นอกจากนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการ 8 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและความมั่นคงในการประกอบธุรกิจด้านการเกษตรมาอย่างยาวนาน

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งสำหรับฝ่ายเกษตรกรผู้ผลิต และบริษัทรับซื้อผลผลิตทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพของผลผลิตและการตลาด มีกฎ กติกา มาตรฐานที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย การทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญามีข้อดีคือจะช่วยสร้างความมั่นใจและเชื่อใจว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการตามที่กำหนดร่วมกันอย่างเป็นธรรม ปิดช่องโอกาสที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และมีกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยในปัญหาข้อพิพาทต่างๆ เกิดการประหยัดต้นทุนการใช้ทรัพยากร

สร้างกระบวนการพัฒนาการผลิตร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ

ตลอดจนช่วยสร้างการเติบโตทางมูลค่าธุรกิจให้มีความมั่นคงด้านรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี จากรายได้ที่แน่นอนและระยะยาว แต่สิ่งสำคัญที่เกษตรกรจะต้องรู้และเข้าใจเมื่อจะเข้าสู่ระบบแล้ว คือต้องมีความซื่อสัตย์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต้องเข้าใจศักยภาพของตนเองในการผลิตให้ได้ตามที่กำหนด เช่น วัสดุ ฐาน ฐานอากาศ ฐานยิปซัม ฐานสถานการณ์แนวโน้มราคาตลาด ต้องมีความรับผิดชอบต่อน้ำหนักในการผลิตสินค้าตามกระบวนการที่ดี และต้องเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ปัจจุบันมีการนำระบบเกษตรพันธสัญญามาใช้ในระบบการผลิตผลผลิตบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย หากส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสากลจะช่วยสร้างความไว้วางใจความร่วมมือในระยะยาว เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกษตรไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตลาด

ภายในและต่างประเทศต้องการ

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป อีสท์ เวสต์ ซีด (ประเทศไทย) ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชภายใต้ตรา "ศรีแดง" หนึ่งในบริษัทที่ได้ทะเบียนผู้ประกอบการทางเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อันดับหนึ่งของอาเซียนที่ผลิตกันที่เข้าถึงเกษตรกรรายย่อยมากที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อย เพราะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยให้ดีขึ้น เพราะเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ 1 เมล็ด หากมีคุณภาพที่ดีก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรได้นับล้านคน



ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ร่วมทำพันธสัญญากับบริษัทจำนวน 2,500 คู่สัญญา มีพื้นที่ดำเนินการ 13,000 ไร่ ใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ อาทิ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี ลำปาง ครอบคลุมเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ เพราะมีปริมาณฝนตกมาก ไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

อย่างไรก็ดี ก่อนจะมี พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา บริษัทมีการทำสัญญากับเกษตรกรอยู่แล้วภายใต้คอนแทรคต์ฟาร์มมิ่ง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้อาจจะทำนา แต่ยังมีพื้นที่เหลือสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นรายได้เสริม บริษัทจึงมีโควตาการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร โดยจะคำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรในแต่ละรายว่าสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เท่าไร เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม ดังนั้น เมื่อมี พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างให้สอดคล้องกับกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีมากขึ้น

ด้านนางใบ ต้องใจ อายุ 53 ปี ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองลูกผสมพันธุ์โอโตะ ภายใต้พันธสัญญากับตราศรีแดง กล่าวว่า เดิมทีครอบครัวตนปลูกข้าวโพด แต่ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพบนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ เพราะมองว่าจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตและการตลาดได้ดี โดยบริษัทเข้ามาสนับสนุนต้นกล้าฟักทอง บัญ และยกกำลังจัดเตรียม พร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คำแนะนำทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ฟักทองที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

อีกทั้งได้รับการประกันราคาผลผลิต กิโลกรัมละ 800 บาท ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ และได้ผลเป็นที่พอใจ พื้นที่ 1 ไร่สามารถผลิตเมล็ด



พันธุ์ได้ 70 กิโลกรัมต่อรอบ คิดเป็นมูลค่า 56,000 บาท เมื่อหักต้นทุนการผลิตแล้วยังเหลือรายได้เฉลี่ยกว่า 200,000 บาทต่อปี จึงพอใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ในการช่วยยกระดับชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น จากเดิมที่ปลูกข้าวโพดมีรายได้เพียงแค่กว่า 10,000 บาทต่อรอบ และราคาก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเป็นผู้กำหนด โดยไม่มีการประกันราคาที่แน่นอน การมี พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาดังกล่าว จึงช่วยคุ้มครองทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ มีการซื้อขายที่เป็นธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ส่วนนางสมบุญ หน่อโอโย อีกหนึ่งเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทอง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ บอกว่า ปลูกฟักทองมาได้ 3-4 ปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่ จะมี พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา ซึ่งบริษัทก็มาช่วยส่งเสริมและดูแลให้คำแนะนำเป็นอย่างดี แต่หลังจากมี พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาช่วยต่อยอดความมั่นใจ และเกิดความมั่นคงของรายได้เพิ่มมากขึ้น ปลูกประมาณกว่า 1 ไร่ ได้ผลผลิต 81 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 64,800 บาทถือเป็นรายได้ที่ดี

การทำสัญญาซื้อขายในระบบเกษตรพันธสัญญาจะดีกว่าการทำสัญญาในรูปแบบอดีต ตรงที่รูปแบบใหม่ บริษัทจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ อาทิ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยโดยที่ตนเองไม่ต้องลงทุนเอง บริษัทจะหักต้นทุนส่วนนี้คืนตอนจำหน่ายผลผลิตให้บริษัท นอกจากนี้ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงการปลูกให้มีคุณภาพ ได้ผลผลิตที่ดีอีกด้วย ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายมีความสบายใจ และมีความสุขที่ไม่ต้องกังวลกับต้นทุนและราคาซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมในตลาดอีกต่อไป.

เอกชนพร้อมปรับตัวรับ พรบ.เกษตรพันธสัญญา

กรุงเทพธุรกิจ ● เอกชนผลิต
เมล็ดพันธุ์เร่งปรับระบบให้สอดคล้อง
พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา พร้อม
ประกาศรับสมัครเกษตรกรร่วม
โครงการ ล่าสุดมีกว่า 2,500 สัญญา
20 จังหวัดทั่วประเทศ

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล
ผู้จัดการทั่วไป อีสท์ เวสต์ ซีด
(ประเทศไทย) เอกชนผู้ผลิต
เมล็ดพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
มีเกษตรกรที่ร่วมทำพันธสัญญากับ
บริษัทจำนวน 2,500 คู่สัญญา
มีพื้นที่ดำเนินการ 1.3 หมื่นไร่ใน
20 จังหวัดทั่วประเทศเช่น สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี นครราชสีมา สุโขทัย
กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ลำปาง
ครอบคลุมเกือบทุกภาค ยกเว้น
ภาคใต้เพราะมีปริมาณฝนตกมาก
ไม่เหมาะกับการปลูกพืชเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์

ทั้งนี้ ก่อนจะมี พ.ร.บ.เกษตร
พันธสัญญา บริษัทมีการทำสัญญากับ
เกษตรกรอยู่แล้วภายใต้คอนแทรค
ฟาร์มมิ่ง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็น
ชาวนา แต่ยังมีพื้นที่เหลือสามารถ
ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเป็นรายได้
เสริม บริษัทจึงมีโครงการผลิต
เมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร โดยจะ
คำนึงถึงศักยภาพของเกษตรกรใน
แต่ละรายว่าสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้เท่าไร เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพ และรับซื้อในราคาที่เป็น
ธรรม

ดังนั้น เมื่อมี พ.ร.บ.เกษตร
พันธสัญญาจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
บริษัท เพียงแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่าง
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.เกษตร
พันธสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบ

ที่ดีมากขึ้นและภายหลังจาก
พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาประกาศ
ใช้ บริษัทก็ได้ดำเนินการเปิด
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ทันที

โดยบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ
และรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็น
ธรรม และเกษตรกรที่ทำสัญญากับ
บริษัทต่างมีความมั่นใจว่าได้
รับการคุ้มครอง ไม่ถูกเอารัดเอา
เปรียบ

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวว่า ระบบเกษตรพันธสัญญา
เป็นเครื่องมือสำหรับลดความเสี่ยง
ของเกษตรกรผู้ผลิตและบริษัท
รับซื้อผลผลิต ทั้งในด้านปริมาณ
คุณภาพของผลผลิตและการตลาด
มีกฎกติกามาตรฐานที่เป็นธรรมทั้ง
2 ฝ่าย

การทำสัญญาในระบบเกษตร
พันธสัญญามีข้อดีคือจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจและเชื่อใจว่าจะได้รับ
สิ่งที่ต้องการตามที่กำหนดร่วม
กันอย่างเป็นธรรม ปิดช่องโอกาส
ที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกัน และ
มีกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยใน
ปัญหาข้อพิพาทต่างๆ เกิดการ
ประหยัดต้นทุนการใช้ทรัพยากร
สร้างกระบวนการพัฒนาการผลิต
ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและผู้
ประกอบการ

รวมทั้งยังช่วยสร้างการเติบโต
ทางมูลค่าธุรกิจให้มีความมั่นคงด้าน
รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีจากรายได้
ที่แน่นอนและระยะยาว



ธ.ก.ส.ชะลอหนี้เงินต้น 3 ปี เร่งหาจุดอ่อนก่อนหนี้สูญ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยถึงคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส.จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรทุกราย ควบคู่กับโครงการขยายเวลาชำระต้นเงินระยะ 3 ปี (2561-2563) เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตร และช่วยลดภาระเกษตรกรที่กู้เงินกับ ธ.ก.ส.ไปเป็นทุนหมุนเวียนทั้งในภาคเกษตร และนำไปใช้เป็นทุนสำหรับการแปรรูป

จากการสำรวจในปี 2561 มีเกษตรกรถูกค้างกลุ่มเป้าหมาย 3.8 ล้านราย เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระต้นเงิน 2.91 ล้านราย จำนวนเงิน 889,816 ล้านบาท ส่วนไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 410,000 ราย วงเงิน 100,526 ล้านบาท

“กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการขยายเวลาชำระต้นเงิน พนักงาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่จะลงไปสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถชำระเงินต้น ซึ่งบางราย

สาเหตุอาจเกิดจากต้นทุนการผลิตสูงเกินไปทำให้ประสบปัญหาเสี่ยงขาดทุน การลงทุนไม่คุ้มค่า ขาดความรู้ที่เป็นข้อมูลเรื่องปัจจัยการผลิต ขาดความรู้การตลาด”

สำหรับการฟื้นฟูช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร นายอภิรมย์บอกว่า พนักงาน ธ.ก.ส.และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำฟื้นฟูอาชีพ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างอาชีพเสริม และเพิ่มช่องทางการตลาด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีต้นแบบเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาเป็น



ต้นแบบโดยเฉพาะในเรื่องกำลังการผลิตที่ต้องสอดคล้องกับความต้องการตลาดฝึกอบรมให้เรียนรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นตลาด



กลุ่มใหม่ที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าชุมชน ยังเปิดโอกาสให้สินค้าสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ

ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สาเหตุที่เกษตรกรขอเข้าโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้นจะนำมาเป็นฐานในการขยายปรับตารางการชำระพักหนี้เงินต้น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ มิ.ย.2562-มิ.ย.2563.



เลือกนอนกินนอนดีพุงสบาย

เรื่อง งบประมาณทำแนวกันไฟ
เรียน คุณเอก วิภาวดี

ผมพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.ลำปาง อยากฝากเรื่องผ่านคุณเอก วิภาวดี ถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบทุจริตและหน่วยงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อช่วยให้ดำเนินการตรวจสอบงบประมาณทำแนวกันไฟของหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่ จ.ลำปาง เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณทำแนวกันไฟและสงสัยว่าอาจมีการทุจริตทุกปี จากงบประมาณตั้งไว้กิโลเมตรละ 5,140 บาทในแต่ละหน่วยและเมื่อได้แผนแล้ว จะทำแนวกันไฟจริงไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของที่ได้ และบางหน่วยงานที่นำงบประมาณไปให้ชาวบ้านดำเนินการ และทำให้ชาวบ้านได้ค่าดำเนินการเพียงกิโลเมตรละ 3,000 บาท ที่สำคัญตกลงให้ชาวบ้านทำ 10 กิโลเมตรต่อ 1 หมู่บ้าน ทั้งที่ความจริงมีการขอไว้มากกว่านั้นหลายเท่าและงบประมาณจะถูกหักคืนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ มีการสอบสวนเรื่องนี้ที่หน่วยไฟฟ้าอีกหน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ จ.ลำปาง แต่มีการส่งแนวข้อสอบให้กับหัวหน้าหน่วยเอาไปตกลงกับตัวแทนชุมชนที่ถูกเรียกสอบว่าจะต้องตอบแบบไหน ปรากฏผลสอบไม่พบมีการทุจริตและพยายามสรุปเป็นการกลั่นแกล้ง เนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียน ทำให้ในปีนี้มีมีการของบประมาณทำแนวกันไฟหลายร้อยกิโลเมตร รวมทั้งสั่งการให้เร่งรีบทำแนวกันไฟให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ทั้ง ๆ ที่ปียังมีความชื้นไปไม่ยังไม่ร่วง และผลที่ตามมาคือมีแต่ไฟฟ้า พวกเลือกนอนกินนอนดีพุงสบาย

ผมเสียค่าเงินงบประมาณที่ถูกเอาไปกินแบบฟรี ๆ จึงขอให้มีการตรวจสอบ โดยเข้าไปดูในแต่ละพื้นที่ว่าแต่ละหน่วยงานทำที่ไหน อย่างไร จำนวนเท่าไร และควรส่งคนมาสอบ ไม่ใช่ส่งอะไรมาก็ไม่รู้เข้ามาดำเนินการสอบสวน รวมทั้งอยากให้เข้าดำเนินการตรวจสอบทุกสำเนียงบริหารพื้นที่อนุรักษ์และตรวจสอบทุกโครงการ เพราะคงไม่แตกต่างอะไรกัน เพราะต้องส่งเงินคืนเหมือนกันทุกหน่วย โดยอ้างเรียกประชุม ขอให้ช่วยกันดำเนินการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
แฟนเดลินิวส์

.....

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แวดล้อม (ทส.) ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า งานอนุรักษ์ งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำ และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ต่อมาได้มีการเสนอให้แยกงานที่เกี่ยวข้องกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ ออกจากกัน โดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ ส่วนงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ มีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตงบประมาณสร้างแนวกันไฟของหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่ จ.ลำปาง จากงบประมาณกิโลเมตรละ 5,140 บาท แต่ชาวบ้านได้ค่าดำเนินการเพียงกิโลเมตรละ 3,000 บาท และทำได้เพียง 10 กิโลเมตรต่อ 1 หมู่บ้าน ทั้งที่ความจริงมีการขอไว้มากกว่านั้นหลายเท่าและงบประมาณจะถูกหัก 20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเข้ากระเป๋าใครไม่รู้ ลองไปสอบสวนดูเอง ดังนั้น จะต้องเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงให้กระจ่าง ทวงเงินภาษีของพี่น้องประชาชนกลับคืน และเพื่อความโปร่งใสกับทุกฝ่าย

บิ๊บบเตรลงเลียงตั้งราคา

เรื่อง เรือด่วนเจ้าพระยา

เรียน คุณเอก วิภาวดี

เป็นอีกหนึ่งครั้ง จะต้องขอรบกวน คุณเอก วิภาวดีให้ช่วยเป็นสื่อกลาง หลังจากผมเคยร้องเรียนพวกเรือด่วนเจ้าพระยาผ่านคุณเอก วิภาวดี และได้รับความกรุณาดำเนินการให้เป็นอย่างดี จากเรื่องคลื่นซัดชายฝั่งพังสารพัด จึงขอให้รัฐสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเลขกรุงเทพมหานครไป จ.นนทบุรี ด้านฝั่งตะวันออก เพื่อกันคลื่นจากเรือด่วนและป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก

จนมาถึงครั้งนี้ ขอเรียนเรื่องเรือด่วนเจ้าพระยา บิ๊บบเตรลงเลียง เพื่อเรียกผู้โดยสาร ก่อนเข้าจอดเทียบท่า ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะบิ๊บบเตรทำไมและจะรีบไปไหน เพราะผู้โดยสารที่จะใช้บริการ จะต้องมารอที่ท่าและคอยจ้องมองเรือว่าจะมาเมื่อไหร่อยู่แล้ว ลองคิดดูว่าในช่วงเวลา 6 โมงเช้า ผู้คนยังหลับยังไม่ตื่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกเด็กเล็กแดง พากันสะดุ้งตื่น เพราะเสียงแตรลมหดังเข้าไปในโสตประสาท แกรมดังต่อเนื่องมาเป็นระยะ ๆ ห้าบาท สิบบบาท แป๊บเดียวเสียงดังแปร้นอีกแล้ว เรือบางลำเหมือนบิ๊บบเตรเล่นอีกต่างหาก แต่บางลำก็ไม่ได้บิ๊บบเตร จึงขอต่อว่าแต่เรือลำเฉพาะที่บิ๊บบเตรส่งเสียงดังราคา เป็นแบบนี้ทุกวัน แล้วจะมาเจ็บบ่ออีกทีในช่วงเย็น ขนาดรถยนต์บิ๊บบเตรหน้อยเดียวยังจะฆ่ากันตาย

ไม่รู้ว่าจะต้องอดทนหรือจองเวรจองกรรมไปอีกนานแค่ไหน สงสัยผมตายไปแล้ว คงยังไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงดำเนินการอยู่แบบนี้เรื่อยไป เพราะรัฐเอาแต่ส่งเสริม แต่ไม่เคยดูแลเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
คนริมน้ำเจ้าพระยา

.....

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

วันที่: พุธที่ 16 พฤษภาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25417

Col.Inch: 54.05 Ad Value: 113,505

คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์

หน้า: 12(ซ้าย)

PRValue (x3): 340,515

คลิป: สีสี่

เรื่องด่วนเจ้าพระยา เป็นเรื่องโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา
ให้บริการในเส้นทางอำเภอปากเกร็ด-ท่าน้ำนนทบุรี-สาทร-วัด
ราชสิงขร-ราษฎร์บูรณะ ขณะนี้มีผู้พักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เกิดความไม่สบายอกสบายใจ เพราะต้องทนเสียงแตรลมรบกวน
โสตประสาทจากเรือโดยสารเจ้าพระยา จึงฝากให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน
ให้เบา ๆ เสียงแตรหน่อย เพื่อให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข.

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 16 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13898

Col.Inch: 36.66 Ad Value: 45,825

หน้า: 8(ล่างขวา)

PRValue (x3): 137,475

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชอกแซกอาเซียน



ปลายปี 2560 ได้ฝนใหญ่ลูกหนึ่งพัฒนาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อ ได้ฝนดอมเรย ได้ฝนลูกนี้พัดผ่านตอนกลางของประเทศเวียดนามและต่อมายังประเทศไทย ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนเวียดนามอย่างเหลือคณานับ การช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ แก่เวียดนามในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ ทวิภาคี (bilateral) ก็มีมากมาย น่าจะรวมทั้งประเทศไทยด้วย แต่การช่วยเหลือจากแอฟเตอร์ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือแบบ พหุภาคี (multilateral) ยังไม่เกิดขึ้น จนเมื่อทางประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสมาชิกแอฟเตอร์ ได้ยื่นความจำนงขอส่งข้าวสารช่วยเหลือเวียดนาม ตามการร้องขอของรัฐบาลเวียดนามผ่านทางกลไกความช่วยเหลือของแอฟเตอร์ ผมจึงได้มีโอกาสเดินทางไปเวียดนามในช่วงต้นปี 2561 เพื่อร่วมพิธีการส่งมอบข้าวแก่เวียดนามครับ

การช่วยเหลือข้าวแก่เวียดนามเป็นลักษณะฉุกเฉิน โดยไม่มีข้าวแอฟเตอร์เก็บสำรองไว้ล่วงหน้า จึงต้องเริ่มต้นนับหนึ่งทีละขั้นตอน ในสมัยก่อนๆ นั้น นับจากการร้องขอข้าวสาร จนถึงขนข้าวมาจนถึงมือผู้ประสบภัย จะใช้เวลา 6-8 เดือน นับว่าล่าช้ามาก เพราะขั้นตอนมีเยอะ แม้ว่าใช้เวลาการเดินทางเรือขนส่งจริงประมาณไม่ถึง 7 วัน แต่กระบวนการอื่นๆ นั้น กินเวลามาก เช่น การแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสาร การคัดแยก คัดเกรด การบรรจุถุง และที่ซ้ำก็ขึ้นตอนทางศุลกากรทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งสำนักเลขานุการ

แอฟเตอร์จะต้องเป็นผู้ประสานทั้งสองฝ่ายให้ตกลงเห็นพ้องต้องกัน เช่น จะบรรจุข้าวแบบ bag หรือ bulk ใดก่อนแทนเนอร์ใหม่ จะให้ส่งที่ทำเรือไหนบ้างก็จุด ปัจจุบันแอฟเตอร์ได้พยายามแก้ปัญหาขั้นตอนอุปสรรคต่างๆ ที่ว่านั้นจนสามารถลดระยะเวลา



ข้างต้น อย่างที่ได้ดำเนินการจริงของเวียดนามคราวนี้ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน นับว่าเป็นที่พอใจของสมาชิกอย่างมาก กรณีการส่งข้าวทางเรือแบบทำเรือถึงทำเรือใน 2 ประเทศแบบเกาหลีใต้มาเวียดนาม หรือญี่ปุ่นไปฟิลิปปินส์นี้ ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่มีบางกรณีที่ส่งข้าวไปประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (landlocked) อย่าง สปป.ลาว นี่ก็จะต้องยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องเทียบเรือขนข้าว ที่ทำเรือแหลมฉบังของไทยก่อน แล้วขนข้าวด้วยทางบกจากแหลมฉบังไปเวียงจันทน์อีก รวมทั้งต้องมีขั้นตอนทางศุลกากรเพิ่มมากขึ้นอีก ผมเคยไปดูการขนข้าวผ่านแดนที่ทำเรือแหลมฉบังครั้งหนึ่งพบว่าพิธีการและขั้นตอนต่างๆ ถือเป็นของใหม่สำหรับผมเป็นอย่างมาก

ทำเรือที่เวียดนามต้องการให้เกาหลีใต้เอาข้าวมาส่งหนึ่งใบสองที คือ ทำเรือดำนัง ความจริงมีสายการบินแอร์เอเชีย จากดอนเมืองถึงดำนังตรงได้อยู่แล้ว แต่เวลาไม่เหมาะสม ผมและคณะจึงต้องนั่งอ้อมไปกรุงฮานอย ก่อน และต่อเครื่องลง

ได้มาดำนัง ความจริงเมืองดำนังนี้ ผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2553 สมัยขอบรมนักษัตรระดับสูงของก.พ.แต่ตอนนั้นเชื่อใจผมไปคณะใหญ่ทางรถบัสจากเมืองไทย วิ่งผ่านลาวเข้าเมืองเว้แล้วไปดำนัง รวมทั้งฮอยอัน อันรักเธอ ปัจจุบันดำนังเปลี่ยนไปมากทีเดียว มีสนามบินใหม่ใหญ่โตโอ้อ่า มีรถประจำทางวิ่งในเมืองสภาพดีกว่ารถประจำทางในกรุงเทพฯเราเสียอีก มีโรงแรมทันสมัย มีภัตตาคารอาหารเวียดนามแท้ๆ ที่นั่น ยามกลางคืนสว่างไสว ไม่มีมืดทึมเหมือนสมัยก่อนไหน ตอนเช้าก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ร่วมงาน มีผู้แทนเวียดนามและเกาหลีใต้ซึ่งพากันมาคณะใหญ่พอสมควร เพราะเป็นครั้งแรกที่เกาหลีได้เข้าร่วมพิธีบริจาคข้าวภายใต้แอฟเตอร์ นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรทั้งสองประเทศ เราเดินทางจากเมืองดำนังออกไปจุดที่ทำพิธีประมาณเกือบ 1 ชั่วโมง สังเกตเส้นทางคมนาคมของเวียดนามยอมรับว่าแล้วดีขึ้นกว่าเดิมอย่างผิดหูผิดตาจริงๆ

กระบวนการทำพิธีส่งมอบข้าวของประเทศสมาชิกแอฟเตอร์ ก็ทำกันในลักษณะคล้ายๆ กัน ทั้งนี้เนื่องจาก ประเทศผู้รับข้าวเวลาจัดงานก็จะหารือกับทางสำนักงานเลขานุการแอฟเตอร์ก่อนทุกครั้ง เราก็แนะนำไปว่าจะต้องอย่างไรอย่างนี้ เขาก็รับไปทำตาม อาจมีการปรับแต่งนิดหน่อย สำหรับในเวียดนามคราวนี้ ทำแบบง่าย ๆ กะทัดรัดมาก แคมทางการเกาหลีได้เขากำชับว่าไม่ต้องการบกวณใดๆ กับประเทศผู้รับ แม้แต่จะเด็ดอาหารกลางวันไม่ต้อง เสริ่งพิธีแล้วก็เดินทางแยกย้ายกลับกันทันที ส่วนคณะผมทางเจ้าหน้าที่เวียดนามก็พาไปส่งที่สนามบินดำนังทันทีเหมือนกัน แม้ว่าจะต้องรอเครื่องอีกกว่าครึ่งวัน ก็ง่ายและเร็วดีมากครับ

ชาญพิทยา จิมพาลี
chanpithya@apterr.org